

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กองสาธารณสุขฯ</p> <p>๗. ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</p> <p>การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โดยมีผู้ลงยาเป็นพาหะลดลง</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ตำบล</p> <p>ผู้ลงยา</p>	<p>๑. มีโครงการรณรงค์และสนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์สารกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) อย่างสม่ำเสมอ ร่วมกับ รพ.สต. ยุงทะเล</p> <p>๒. มีการพ่นหมอกควันในพื้นที่หมู่บ้านใดเกิดกรณีพบว่าเป็นโรคใช้เลือดออก อย่างปัจจุบันทันด่วน</p>	<p>๑. มีการหยุดขยายของตำบล อย่างสม่ำเสมอทุกปี</p> <p>๒. มีการรายงานและประชุมของ อสม. เกี่ยวกับภารกิจจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓.</p>	<p>๑. ยังมีผู้ที่ติดใช้เลือดออกอยู่ แต่บางส่วนก็ติดมาจากพื้นที่อื่น</p> <p>๒. จำนวนผู้ติดใช้เลือดออกก็ยังมีอยู่บ้าง ช่วงฤดูฝนซึ่งอากาศน้ำซึ่งล้วนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้</p> <p>๓. บางบ้านบางหมู่บ้านไม่ได้จัดการความสะอาดรอบอาคารเรือน สถานที่อาศัย</p>	<p>๑. รมร.ร.ค. ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคใช้เลือดออกอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์แนะนำวิธีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้</p> <p>ประชาชนสามารถดำเนินการเองได้</p>	<p>๑. มีการสนับสนุนวัสดุทรายอะเบทให้กับ รพ.สต.</p> <p>ตำบลยุงทะเล</p> <p>ทุกปีงบประมาณ</p> <p>๒. มีโครงการฯ สนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับโรคใช้เลือดออก</p>	<p>ก</p> <p>อ</p> <p>ง</p> <p>สาธารณสุขฯ</p>

กระบวนกรปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กองช่าง</p> <p>๘. การขุดลอกวิชัย</p> <p>การขุดลอกวิชัย (ผักตบชวา)และ</p> <p>การป้องกันน้ำท่วมภายในตำบล</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>- เพื่อระบายน้ำท่วมและป้องกันน้ำ ท่วมฤดูฝน</p>	<p>๑. มีแผนป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย</p> <p>๒. มีงบประมาณเพื่อรองรับใน</p> <p>การบรรเทาสาธารณภัยเหตุจากภัย ธรรมชาติ</p> <p>๓. มีการประสานงานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับ เหตุสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ</p>	<p>๑. จัดทำดำเนินการขุด ลอกวิชัย เพื่อระบาย น้ำอย่างรวดเร็ว</p> <p>๒. มีการตั้งงบประมาณ ในการซ่อมแซมประตู ปิด-เปิดน้ำ /ก่อสร้าง ใหม่ เพื่อบรรเทาปัญหา น้ำท่วมซึ่งช่วงฤดูฝน</p> <p>๓. มีการทำแนวป้องกัน น้ำท่วมซึ่งในช่องทางพื้นที่ ต่ำ</p>	<p>๑. เป็นสาธารณภัยทาง ธรรมชาติ เช่น พายุฝน พายุต่าง ๆ บางครั้งก็ กระทบมาก น้ำท่วม มากน้อย</p> <p>๒. ตำบลยังทะเลาะเป็น ที่ราบลุ่ม ต่ำ ซึ่ง ส่วนมากจะเป็นฝ่ายรับ น้ำมาจากพื้นที่สูง พื้นที่ใกล้เคียง</p> <p>๓. พื้นที่หมู่บ้านใน ตำบล เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมซ้ำซาก หรือ บ้านบาง ยังไม่มี งบประมาณในการถม ที่ปรับปรุงให้สูงขึ้น</p>	<p>๑. ทำแนวป้องกัน น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ ต่ำ และ ะ ปิด ประตูน้ำ</p> <p>๒. จัดเตรียมวัสดุ ป้องกัน เช่น ทราบาย หินคลุก / ฤงไต้ ทราย</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ และหาทางป้องกัน อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. ประสานงานกับ หน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้องเพื่อขอ ความช่วยเหลือ เช่น ฤงชิงชีพ (กรณีบ้านน้ำท่วม สูง)</p>	<p>๑. ค่ำ สั ง มอบหมายงาน อย่างชัดเจน</p> <p>๒. หนึ่งสื่อขอ ความร่วมมือ หน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>กองช่าง งานป้องกัน (สำนักปลัด)</p>

ลายมือชื่อ *สจ*

(นายสมบัติ กิจวีรุฒติ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทะเลทราย

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕